

Chăm sóc tỉa cành tạo tán cho cây ca cao

Hướng dẫn cách tỉa cành tạo tán cho cây ca cao

- Cây ca cao cần có một thân chính khỏe, cây phải được mọc thẳng.
- Cây phân cành cần có 3-5 cành cấp 1.
- Cành cấp 1 đầu tiên sẽ được giữ lại mặt đất ít nhất là 50cm.
- Cành cây cần được mọc đều từ các hướng.
- Tán cây tròn đều và cân đối.

Lợi ích từ việc cắt cành tạo tán cho cây ca cao

Giúp cây tập trung được lượng lớn chất dinh dưỡng để nuôi thân cành chính.

Giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Tạo cho cây có một hình dáng chuẩn

Việc tỉa cành tạo tán cho cây ca cao cần được thực hiện trong giai đoạn cây được vài tháng tuổi cho đến 12 tháng. Các công đoạn chính bao gồm tỉa chồi vượt, lấy những chồi mọc thấp cùng với những biện pháp kích thích khác để cây phân cành tạo nhánh cố định.

Tỉa cành chồi vượt

Tỉa bỏ những chồi vượt là cành mọc ra từ gốc ghép, lá của chồi vượt mọc theo hình xoắn ốc, phần cuống lá rất dài. Chồi vượt thường cạnh tranh chất dinh dưỡng, khiến cây không phát triển và bị lệch tán. Cho nên khi chồi vượt xuất hiện cần loại bỏ ngay.

Tỉa bỏ cành chồi cấp 1 mọc thấp

Khi thân ghép xuất hiện nhiều chồi hoặc là quá nhiều cành cấp 1 hoặc cây xuất hiện cành cấp 1 hoặc chồi mọc thấp thì nên tỉa bỏ chồi và càng đi càng sớm càng tốt.

Trường hợp cây ghép yếu, chúng thấp hơn 40cm thì nên tỉa bỏ những chồi mọc thấp nằm cách gốc chừng 20cm. Đến khi nào cây phát triển tốt thì nên tỉa để cây phát triển chiều cao hơn nữa.

Đối với những cây có hai thân chỉ nên chọn giữ lại những cành có thân to khỏe và có nhiều lá, những thân cây yếu nên tỉa bỏ ngay và chỉ giữ lại 1 thân duy nhất mà thôi. Trường hợp cả hai thân đều phát triển tốt thì giữ lại cả hai, các cành chồi mọc thấp bên dưới thì nên loại bỏ.

Cách kích thích cây phân cành

Điều chỉnh việc che bóng để đảm bảo đủ năng, mục đích kích thích cây cao phân cành. Trong quá trình thực hiện nên kết hợp bón phân tưới nước cho cây sao cho thật đầy đủ.

Hãm ngọn để thân ghép nảy chồi phát sinh thêm nhiều cành cấp 1.

Thực hiện:

+ Dùng kéo cắt vào phần ngọn cây tại những vị trí:

Trường hợp thân ghép cao hơn 1m thì nên tiến hành hãm ngọn ở ngay thân, độ cao chừng 80cm.

Thân ghép cao chừng 80cm có cơi lá non, hãy đợi đến khi lá chuyển sang bánh tẻ thì hãm ngọn.

Hãm ngọn xong cây ra chồi, nên lấy bỏ hết những cành chồi thấp dưới 50cm.

Thời điểm thực hiện

Việc hãm ngọn cho cây cao tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chiều cao và sự phân cành của cành ghép chứ không chỉ riêng gì ở độ tuổi của cây. Cây cần được hãm ngọn trong các trường hợp như sau.

+ Thân của cây ghép cao khoảng 80cm cây chưa có cành cấp 1 hoặc là có rồi nhưng còn nhỏ và yếu.

+ Thân cây ghép cao hơn 80cm, cành cấp 1 ít.

Thời điểm thực hiện là sau khi trồng cây từ 6-9 tháng tuổi.

Cố định cây

Để hạn chế việc cây bị lay gốc hãy tạo mọi điều kiện cho cây mọc thẳng từ dưới đất lên trên cao 70cm. Ngay sau khi trồng sử dụng cây tre gỗ dài khoảng 70-80cm cắm chặt xuống mặt đất, sử dụng dây nylon hoặc là dây chuối buộc cố định cây vào cọc để giữ cho thân cây mọc thẳng.